

THÔNG BÁO

V/v: Tập trung toàn dân tham gia diệt Chuột bảo vệ mùa màng năm 2023

Thực hiện Kế hoạch sản xuất cây vụ Đông năm 2023 của UBND xã Tây Thành, đến nay diện tích cây vụ Đông trên đại bàn xã nhìn chung phát triển tốt. Qua kiểm tra thăm đồng của ban NN&PTNT xã cho thấy chuột đã và đang phát sinh phá hoại gây hại mạnh đặc biệt trên trà cây ngô đang bước vào giai đoạn trổ cờ phun râu đến chín sữa (tập trung đồng Cửa Đền, Thung Gụ, Vệ Giếng,...xóm Châu Thành,...) làm giảm năng suất và hiệu quả kinh tế. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra đối với cây vụ đông nói chung và trên cây ngô Đông nói riêng, UBND xã Tây Thành thông báo tới ban chỉ huy các xóm, các ban ngành liên quan và toàn thể bà con nhân dân cần áp dụng một số biện pháp diệt chuột như sau:

** Biện pháp thủ công:*

Phát quang bờ, bụi rậm, gò đồng làm mất nơi cư trú của chuột, dùng đèn có cường độ ánh sáng mạnh soi để bắt chuột vào ban đêm, đào hang, đổ nước, hun khói, đổ nước vôi loãng cho chuột chạy ra bắt,... chú ý không làm hư hại bờ vùng, bờ thửa, đường giao thông nội đồng và các công trình thủy lợi. Sử dụng các loại bẫy lồng sập, bẫy keo dính... đặt trên lối đi của chuột, nơi chuột mới phá hoại, đặt cả ngoài đồng, trong nhà, trong kho để đánh bắt chuột.

** Biện pháp sinh học:*

- Phát triển đàn mèo (khuyến khích nông dân nuôi mèo);
- Dùng bả sinh học để diệt chuột ở khu dân cư, kho tàng, công sở
- Bảo vệ và duy trì các loài động vật hoang dã là thiên địch của chuột.

** Biện pháp hóa học:* Thực hiện quyết liệt, tập trung ngay ở đầu các vụ sản xuất (đợt 1). Sử dụng các loại thuốc có trong danh mục được phép sử dụng như: Cat 0,25 WP, RatK 2% DP.

Việc tổ chức diệt chuột cần phải đồng loạt, liên tục trong cả khu vực và có sự tham gia của cả cộng đồng. Khi thực hiện diệt chuột bằng mồi, bả các xóm cần phải thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh của xóm để nhân dân biết tổ chức thu gom mồi thừa, xác chuột chôn cẩn thận đảm bảo cho người, động vật nuôi và môi trường. Tuyệt đối không dùng thuốc ngoài danh mục không được phép sử dụng ở Việt Nam rất dễ gây nguy hiểm cho người và vật nuôi.

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc tập trung diệt chuột bảo vệ mùa màng, yêu cầu Ban chỉ huy các xóm, các ban, ngành liên quan, Ban chỉ đạo sản xuất, UBMTTQ và các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân thực hiện tốt./.

Nơi nhận:

- 8 xóm;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Thái Văn Cẩm